



ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ โดยคณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง เป็นผู้ประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคแต่งตั้ง ได้ดำเนินการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคกำหนด เรียบร้อยแล้ว จึงให้ข้าราชการผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๒ ราย ได้แก่

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินบุคคล	สำนัก/กอง
๑. นายพิพัฒน์พงศ์ ธนานิธิจารุกร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กองโรคไม่ติดต่อ (ปฏิบัติราชการประจำสถาบัน ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)
๒. นางสาวลอออรัน เวชกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	กองโรคไม่ติดต่อ (ปฏิบัติราชการประจำสถาบัน ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)


โดยให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่กรมควบคุมโรคประกาศผลการประเมินบุคคล ดังรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินบุคคล ชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวคิดที่จะต้องส่งเข้ารับการประเมิน พร้อมเค้าโครงเรื่องและสัดส่วนในการจัดทำผลงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ

ผู้ผ่านการประเมินบุคคล	ผลงานที่จะขอรับการประเมิน	
	ผลงานที่ส่งเข้าประเมิน	ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน
<p>๑. นายพิพัฒน์พงศ์ ธนานิจารุกร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๘ งานธุรการ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี (ปฏิบัติราชการประจำสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)</p> <p>ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๗ กลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ (ปฏิบัติราชการประจำสถาบัน ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)</p> <div style="text-align: center;">  <p>เค้าโครงเรื่องผลงานที่จะขอประเมิน https://shorturl-ddc.moph.go.th/eHbsx</p> </div>	<p><u>ชื่อเรื่อง</u> - ถอดบทเรียนความสำเร็จหลักการบริหารตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง Lesson learned from the success of management according to the strategic structure of the medical and public health emergency operation center at Institute for Urban Diseases Control and Prevention</p> <p><u>สัดส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ (%)</u> - ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><u>รายชื่อและสัดส่วนของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)</u> - ไม่มี -</p>	<p><u>ชื่อเรื่อง</u> - การเพิ่มพูนทักษะในการทำงานที่หลากหลายด้วยการหมุนเวียนงาน</p>

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควม

ผู้ผ่านการประเมิน	ผลงานที่จะขอรับการประเมิน	
	ผลงานที่ส่งเข้าประเมิน	ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน
<p>๒. นางสาวลออรัตน์ เวชกุล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๗๖ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป</p> <p>ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๘๗๗ กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ กองโรคไม่ติดต่อ (ปฏิบัติราชการประจำสถาบัน ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)</p>  <p>เค้าโครงเรื่องผลงานที่จะขอประเมิน https://shorturl-ddc.moph.go.th/Gmzr3</p>	<p><u>ชื่อเรื่อง</u> - การสำรวจความชุกโรคหนอนพยาธิในกลุ่มแรงงานต่างด้าวพื้นที่ จังหวัดตราด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ Prevalence Survey of Helminthiasis among Migrants in Trat Province, ๒๐๒๑</p> <p><u>สัดส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ (%)</u> - ร้อยละ ๗๐</p> <p><u>รายชื่อและสัดส่วนของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)</u> ๑. นางอรนาถ วัฒนวงศ์ ร้อยละ ๑๐ ๒. นางสาวสุภัทรา ศรีทองแท้ ร้อยละ ๑๐ ๓. นางทองรู้ กอผจญ ร้อยละ ๕ ๔. นางสาวฐิติมา วงศาโรจน์ ร้อยละ ๕</p>	<p><u>ชื่อเรื่อง</u> - การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่เขตเมือง โดยใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>